
Borgarráð 13. júlí 2023: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
efnissöfnun á horni Álfabakka og Árskóga MSS23070057

Óskað er eftir upplýsingum um mikla efnissöfnun, sem átt hefur sér stað á horni Álfabakka og 
Árskóga að undanförnu. Um er að ræða háa hauga af möl og grjóti og kvarta íbúar yfir því að 
sandur, mold og ryk fjúki yfir svæðið. 1. Á hvers vegum er þessi efnissöfnun og hver er tilgangur 
hennar? 2. Hefur Reykjavíkurborg gefið leyfi fyrir umræddri efnissöfnun? 3. Hvenær má vænta 
þess að efnið verði fjarlægt?


